

ก.พลังงาน พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ และคลังก๊าซเขาบ่อยา เตรียมเดินหน้าเปิดเสรี LPG



พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยหลังนำคณะสื่อมวลชนและผู้บริหารกระทรวงพลังงานเยี่ยมชมคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ และคลังก๊าซเขาบ่อยา จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่า คลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ เป็นศูนย์กลางการรับก๊าซแอลพีจีจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ การนำเข้า ส่งออก เก็บสำรอง และจ่ายทั้งทางบก ทางราง และทางน้ำด้วยระบบการจัดการมาตรฐานสากลบนพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย ณ จังหวัดชลบุรี

คลังก๊าซเขาบ่อยา ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 120 กิโลเมตร เป็นคลังก๊าซขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของ ปตท. มีเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ โดยมีภารกิจรับผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองและนำเข้าในรูปแบบ Refrigerated Propane และ Butane รายแรกของประเทศ เพื่อเก็บสำรอง และจ่ายผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ก๊าซโพรเพน และก๊าซโซลีนธรรมชาติ รวมถึงการรับ - จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันบางส่วน เพื่อการนำเข้าส่งออกการเก็บสำรองการขนส่ง และการจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทางเรือ

ส่วนคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะนั้นเป็นศูนย์กลางการจ่ายก๊าซ LPG ทางบก โดยรับก๊าซ LPG จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. จังหวัดระยอง และจากการนำเข้าผ่านระบบท่อส่งก๊าซใต้ดินเป็นระยะทางยาวประมาณ 63 กิโลเมตร มาเก็บสำรองในคลังเพื่อดำเนินการจัดจำหน่ายและจ่ายก๊าซให้แก่ลูกค้าผ่านทางกระบวนการจ่ายก๊าซ 3 ช่องทาง คือ ทางรถยนต์ ทางรถไฟ และบรรจุลงถังก๊าซหุงต้มในครัวเรือน คลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO และรางวัลต่างๆ จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (สมอ.) และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ปัจจุบันราคาก๊าซ LPG ได้ลอยตัวตามกลไกราคาตลาดที่กำหนดให้สะท้อนต้นทุนการจัดหาที่แท้จริงแล้ว แต่ยังมีกฎระเบียบบางอย่างที่ยังไม่สามารถทำให้เกิดการค้าขายเสรีเต็มรูปแบบอย่างเต็มศักยภาพได้ เช่น ปัจจุบันยังมีบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพียงรายเดียวที่นำเข้าก๊าซ LPG ดังนั้น การตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นการตรวจติดตามเพื่อรองรับความพร้อมในการแข่งขันที่เสรีมากยิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งรัฐเน้นการปรับโครงสร้างกิจการให้มีการแข่งขันอย่างเสรีมากยิ่งขึ้นตามโรดแมปที่กำหนดไว้

